

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6135 ประจำวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ★ ราคา 5 บาท ★

การการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาแนวคิดและเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการแพทย์ผสมผสาน



วิทยาศาสตร์สุขภาพยามะเร็งป้องกันดีกว่ารักษา มฟล.จับมือสาธารณสุขประชุมวิชาการต้านมะเร็ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจับมือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการต้านมะเร็ง นำผลงานวิชาการ นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการแพทย์ผสมผสาน เปิดรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พยายามสามารถเก็บคะแนนสะสมได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการ

ที่มีทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานบริการสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตื่นตัวของประชาชน ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานหรือการแพทย์ทางเลือกนั้น กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มประชาชนที่พยายามค้นหาวิธีที่จะทำให้ตนพ้นจากความเจ็บป่วย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานจึงต้องมีบทบาทอย่างมาก เพื่อให้

พัฒนาประเทศ และประชาชนขาดความเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่เลือก เหล่านี้เป็นสาเหตุให้มะเร็งเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งยังต้องเผชิญภาระความลำบากของตัวเอง ญาติ พี่ น้อง แพทย์พยาบาลรวม ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเอาการของการรักษาโรคมะเร็งแล้ว การป้องกันดูจะเป็นหนทางที่ง่ายประหยัด และคุ้มค่ากว่าการรักษา แต่หากไม่สามารถป้องกันได้ การรักษาและการดูแลอย่างถูกต้อง จะลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างมาก รวมถึงการใช้วิทยาการด้านการ แพทย์ผสมผสานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้จริง

ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง การถูกหลอกลวงจากผู้หวังผลประโยชน์โรคมะเร็ง เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในปัจจุบัน ซึ่งมีมลภาวะจากการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวทั้งท้ายว่า โครงการดังกล่าวมีค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นพยาบาลสามารถเก็บคะแนนสะสมของศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ CNEU ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th/center/cas หรือโทรศัพท์ 0 5391 6385-6 ในวันและเวลาราชการ

